

Số: **32** /BC-BDT

Tuần Giáo, ngày **17** tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 25/01/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo về kế hoạch tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Dân tộc HĐND huyện báo cáo tổng kết nhiệm kỳ như sau:

I. VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Cơ cấu tổ chức

Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thành lập theo Quyết định số 05/NQ-HĐND ngày 28/6/2016 của HĐND huyện về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện. Tại kỳ họp thứ nhất của HĐND huyện bầu 05 thành viên Ban Dân tộc; trong đó, 01 Trưởng ban và 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm; 01 Phó trưởng ban hoạt động chuyên trách (Quy định tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/6/2016 của HĐND huyện về số lượng, cơ cấu thành viên các ban của HĐND huyện). Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XX đã miễn nhiệm 01 thành viên của ban do chuyển công tác về tỉnh và tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện đã miễn nhiệm Trưởng ban do nghỉ chế độ hưu trí; đến nay, Ban Dân tộc HĐND huyện còn 03/5 thành viên.

2. Chế độ làm việc của Ban

Ban dân tộc HĐND huyện hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số; phát huy tối đa Quy chế dân chủ trong các mặt công tác, tôn trọng, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các thành viên trước khi quyết định các vấn đề quan trọng Ban đều tổ chức họp các thành viên để thảo luận và đi đến thống nhất tập thể.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban đã xây dựng và ban hành Quyết định số 35/QĐ-BDT ngày 25/11/2016 của Ban dân tộc, quy định về hoạt động của Ban dân tộc HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách một số lĩnh vực công tác tùy theo vị trí, điều kiện, khả năng và năng lực chuyên môn; luôn tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên thực hiện tốt quy chế hoạt động và nhiệm vụ chuyên môn được giao.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN NHIỆM KỲ 2016 - 2021

1. Công tác thẩm tra và tham gia chuẩn bị các kỳ họp HĐND huyện

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Dân tộc HĐND huyện đã thực hiện đúng chức, nhiệm vụ được giao trong việc tham gia cùng Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND huyện khóa XX.

Thực hiện nghiêm túc chức năng thẩm tra nội dung các dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực dân tộc tại các kỳ họp của HĐND huyện; trong quá trình thẩm tra Ban đã dựa trên những căn cứ pháp lý, tính hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật, Nghị quyết HĐND đã ban hành để đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, những vấn đề phát sinh gây bức xúc đang được dư luận xã hội quan tâm.

Trước và sau mỗi kỳ họp, lãnh đạo Ban được tham dự đầy đủ các cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân để đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp trước; đồng thời bàn bạc, thống nhất, nội dung chương trình kỳ họp tới; nhằm phát huy tính dân chủ cho đại biểu HĐND khi xem xét, quyết định những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn.

2. Công tác giám sát, khảo sát

2.1. Giám sát chuyên đề

Ban dân tộc đã chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của HĐND huyện về chương trình công tác hàng năm; chủ động xây dựng kế hoạch giám sát gửi đến các đơn vị chịu sự giám sát đảm bảo thời gian theo luật định. Sau mỗi cuộc giám sát Ban xây dựng dự thảo báo cáo và tổ chức họp Đoàn giám sát để thông qua báo cáo kết quả giám sát, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế để từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị, biện pháp khắc phục cụ thể trình kỳ họp HĐND huyện và gửi đến các đơn vị chịu sự giám sát biết, thực hiện. Đối với các nội dung giám sát, Ban đã cân nhắc, lựa chọn căn cứ các Nghị Quyết của HĐND huyện hoặc những vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Về hình thức giám sát, ban đã tiến hành giám sát thông qua hai hình thức chủ yếu là giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp thông qua báo cáo của các đơn vị phù hợp với tình hình thực tế của mỗi chuyên đề giám sát.

Trong nhiệm kỳ, Ban Dân tộc đã tiến hành 09 cuộc giám sát chuyên đề tại 19 xã, thị trấn, 08 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; chủ yếu thuộc lĩnh vực thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn (Công tác bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc; Chính sách hỗ trợ học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh các trường bán trú; công tác dạy nghề và việc làm cho lao động nông thôn. Chính sách hỗ trợ phụ nữ nghèo sinh con đúng chính sách dân số, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ; việc thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Chương trình giảm nghèo bền vững; chính sách ưu đãi cho vay vốn khuyến khích phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân các thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn; việc cấp phát ấn phẩm báo, tạp chí cho đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín; chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi). Công tác giám sát của Ban dựa vào tiêu chí chính

sách để làm rõ những vấn đề làm được, chưa làm được, hiệu quả các chính sách đối với đời sống của người dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ,... Qua các cuộc giám sát Ban đã đưa ra 82 kiến nghị đến các đơn vị chịu sự giám sát; đến nay những kiến nghị của Ban đã được các cơ quan đơn vị liên quan xem xét và thực hiện theo quy định.

Đồng thời, Ban đã tham gia nghiêm túc các cuộc giám sát chuyên đề do HĐND, Thường trực HĐND triệu tập thuộc các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, thực thi pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị. Trong năm 2020 Ban đã tham mưu cho Thường trực HĐND xây dự kế hoạch giám sát việc giải quyết các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND đưa ra qua các cuộc giám sát chuyên đề trong nhiệm kỳ (2016 - 2021).

2.2. Giám sát thường xuyên

Để giám sát quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn. Ban đã vận dụng nhiều hình thức như giám sát qua báo cáo, khảo sát thực tế, giám sát qua kênh thông tin báo chí, gặp gỡ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, xem xét đánh giá hiệu quả các vấn đề bất cập của chính sách trong triển khai thực hiện ở cơ sở để tổng hợp, phản ánh trung thực nguyện vọng chính đáng hợp pháp của người dân, đưa ra những kiến nghị và giải pháp nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đạt hiệu quả.

Trong các kỳ họp của HĐND huyện, các thành viên Ban Dân tộc đã phát huy trách nhiệm tham gia tích cực trong công tác thảo luận tại hội trường, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vướng mắc cần tháo gỡ, những bức xúc của cử tri để thảo luận và yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ các vấn đề còn nhiều tồn tại được dư luận đại biểu, cử tri quan tâm như: Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, công tác đào tạo phát huy nghề thủ công truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; công tác giải quyết việc làm cho học sinh dân tộc thiểu số,... Trên cơ sở thảo luận một số thành viên của Ban đã nêu các câu hỏi chất vấn tại kỳ họp ngày càng có chất lượng hơn, chất vấn và trả lời chất vấn đã đi đúng trọng tâm, phản ánh thực chất những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm.

Sau mỗi kỳ họp, Ban được Thường trực HĐND phân công giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của tri trước, trong, sau kỳ họp. Qua giám sát cho thấy cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách dân tộc đầy đủ đúng đối tượng; Ban dân tộc cũng đã có những ý kiến đề xuất với các đơn vị chịu sự giám sát có hướng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề ra những giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo.

3. Hoạt động phối hợp

Trong nhiệm kỳ, lãnh đạo Ban đã tham gia 11 Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND; các Ban của Hội đồng nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao. Qua mỗi cuộc giám sát Ban đã tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị có tính xây dựng, sát thực tế để Đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo, góp phần tham mưu cho Thường trực HĐND ban hành nghị quyết giám sát đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

4. Các hoạt động khác

Nhiệm kỳ qua, Ban duy trì họp định kỳ đánh giá tình hình hoạt động của Ban hàng quý, 6 tháng, năm theo quy chế hoạt động của Ban; thực hiện nghiêm các nhiệm vụ do Thường trực HĐND huyện phân công, Lãnh đạo Ban tham dự đầy đủ các cuộc họp do Thường trực hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ngành có liên quan của huyện tổ chức.

Hoạt động tiếp xúc cử tri: Các thành viên Ban đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đại biểu HĐND trước và sau các kỳ họp, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri do tổ đại biểu tổ chức. Qua tiếp xúc cử tri, thông báo về chương trình, nội dung, kết quả các kỳ họp, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp gửi Thường trực HĐND đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét thực hiện.

Ngoài ra, các thành viên Ban tham dự các kỳ họp HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn nơi đại biểu được bầu đầy đủ; tham gia tiếp công dân theo luật định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Dân tộc HĐND huyện đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đúng theo quy định của pháp luật; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động toàn khóa, năm chi tiết, khoa học và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Duy trì chế độ sinh hoạt của Ban đảm bảo theo luật định, tổ chức các đợt giám sát chuyên đề và thường xuyên theo Nghị quyết của HĐND huyện, hoạt động của Ban đảm bảo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Các thành viên trong Ban đều có ý thức trách nhiệm và tích cực tham gia các hoạt động của Ban. Hoạt động giám sát của Ban được triển khai đúng kế hoạch. Qua giám sát, Ban xây dựng báo cáo đánh giá kết quả, kiến nghị thiết thực với cơ quan chuyên môn, HĐND, UBND các cấp để giúp cho chính quyền các cấp triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến chính sách dân tộc trên địa bàn. Các kiến nghị, đề xuất của Ban được chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn quan tâm tiếp thu và có giải pháp triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Công tác thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thuộc lĩnh vực của Ban đã đi vào nề nếp, chất lượng dần được nâng lên, góp phần giúp đại biểu HĐND huyện có thêm cơ sở để xem xét, quyết nghị tại kỳ họp.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Hoạt động khảo sát thực tế tình hình triển khai thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đến người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, vì điều kiện đi lại phức tạp. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị của Ban sau giám sát chưa được thường xuyên.

Lãnh đạo, thành viên Ban nhiều khi chưa sắp xếp, bố trí thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban, do các thành viên của Ban chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, bận công việc chuyên môn, quản lý tại cơ quan, đơn vị, địa phương nên hoạt động của Ban còn gặp nhiều khó khăn.

Lĩnh vực hoạt động của Ban có tính bao quát và toàn diện trên mọi lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... liên quan đến vùng dân tộc thiểu số vì vậy đòi hỏi thành viên của Ban phải có tính chuyên môn cao, hiểu biết nhiều lĩnh vực, có kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua do thiếu về số lượng, thiếu kinh nghiệm trong công tác nên phần nào đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Ban.

IV. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhiệm kỳ tới, Ban dân tộc HĐND huyện cần thực hiện một số giải pháp sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Ban; cơ cấu Trưởng ban tham gia cấp ủy để tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Ban Dân tộc HĐND huyện

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo và các thành viên của ban

Lãnh đạo Ban giữ vai trò nòng cốt, chủ động trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động của Ban; phát huy tốt vai trò trong việc điều hòa, phối hợp nhất là trong các hoạt động thẩm tra, giám sát. Các thành viên cần nêu cao trách nhiệm trong công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, chủ động rà soát kỹ nội dung, đưa ra những vấn đề còn vướng mắc, chưa đúng quy định của pháp luật giúp đại biểu có thêm thông tin, định hướng trong việc xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến chính sách Dân tộc trên địa bàn. Sau khi Nghị quyết được ban hành các thành viên ban phải tương xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế. Các thành viên của Ban cần tăng cường đi thực tế tại địa phương, cơ sở để theo dõi giám sát các đơn vị trong việc thực hiện quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND, việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; chủ động nghiên cứu các tài liệu, trình tại các kỳ họp để tham gia ý

kiến thảo luận có chất lượng; tích cực tham gia các hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định.

3. Củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Ban, chú trọng kiện toàn bộ máy, quan tâm, sắp xếp, bổ sung thành viên Ban đảm bảo số lượng theo quy định.

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng quyết định và giám sát của Ban

Xác định đúng vấn đề cần quyết định trong công tác tham mưu cho Thường trực để nâng cao hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết của HĐND; trong hoạt động giám sát, nội dung cần tập trung vào những lĩnh vực bức xúc đang được cử tri quan tâm; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị, tránh để xảy ra tình trạng các kiến nghị sau giám sát không được thực hiện. Đối với các kiến nghị chậm giải quyết, Ban cần có văn bản nhắc nhở đôn đốc giải quyết.

5. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri

Mỗi thành viên phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đại biểu và bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng tiếp xúc cử tri cũng như cách thức xử lý các vấn đề khi cử tri đề nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng: phát huy tính dân chủ của cử tri lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cùng trao đổi các vấn đề mà cử tri quan tâm; hạn chế cách thức báo cáo, phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri; tăng cường việc trả lời kiến nghị và giải đáp pháp luật trực tiếp tại cuộc tiếp xúc nhằm giải quyết kịp thời những thắc mắc của cử tri; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc xem xét, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

6. Đổi mới và nâng cao trách nhiệm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Các đại biểu thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định; việc tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tổ chức nghiên cứu, chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết và có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện, khóa XX./.

Nơi nhận:

- TTHĐND;
- Đại biểu HĐND;
- Lưu: VP.

**TM. BAN DÂN TỘC
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Bạc Thị Hồng